



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 0-2243 - 6636

ที่ มท 0802.4/ 1417

วันที่ 28 สิงหาคม 2549

เรื่อง การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศลงวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป กลุ่มนิติกร และกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 549 คน กำหนดสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2549 นั้น

เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการในการใช้ห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สอบตามกำหนดการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกข้าราชการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแก้ไขสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการ ฯ จากห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) เป็นห้อง 301 อาคารเวียงคำ (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ อนึ่ง สำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งประกาศให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรัชชัย พิภองกูร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง แก้ไขสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป กลุ่มนิติกร และกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศลงวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป กลุ่มนิติกร และกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 549 คน และกำหนดสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่ามีข้อขัดข้องบางประการจึงไม่อาจใช้ห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สอบตามกำหนดการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกข้าราชการ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงแก้ไขสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการ ๑ จากห้อง 301 อาคารเวียงผา (VPB) เป็นห้อง 301 อาคารเวียงคำ (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สำหรับกำหนดการสอบและระเบียบวิธีการสอบให้เป็นไปตามนัยประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2549

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.2549

(นายธวัชชัย พักอังกฤษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น